



QUỲNH PHỤ

# Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

(Tiếp theo trang 1)



Chi bộ Trường THCS An Đông (Quỳnh Phụ) triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Ông Nguyễn Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Đảng ủy xã tiến hành các bước, quy trình theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự diện Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy xã quản lý. Thành lập 3 tiểu ban gồm: tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban phục vụ đại hội. Hiện tại, báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội đã hoàn thiện dự thảo, đang xin ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã.

### Phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch

Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Theo kế hoạch, huyện Quỳnh Phụ sẽ hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 15/12, hoàn thành đại hội cơ sở vào tháng 5/2025 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến tổ chức vào tháng 7/2025. Để công tác tổ chức đại hội diễn ra theo đúng quy định,

quy định, trên cơ sở kế hoạch của Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn tổ chức đại hội, trong đó tập trung vào việc xây dựng văn kiện đại hội và công tác nhân sự. Riêng quy trình chuẩn bị dự thảo văn kiện của cấp ủy cơ sở trình đại hội, huyện triển khai qua 9 bước rất chặt chẽ, từ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo, xin ý kiến đóng góp, tổng hợp ý kiến... đến hoàn thiện văn kiện. Đến ngày 13/12, tất cả 482 chi bộ trong toàn huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Các đảng bộ cơ sở đang hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Về công tác nhân sự, các đảng bộ, chi bộ cơ sở bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để triển khai thực hiện bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ các bước quy trình theo quy định. Ở cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn 5 đảng bộ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp

ủy tại đại hội. Các đảng bộ được lựa chọn đều là những đảng bộ có cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao. Nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử chức danh bí thư cấp ủy của những đơn vị này đều là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cơ sở, đến nay các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, nhân dân; hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm..., quyết tâm tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao của từng tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên là tiền đề để huyện Quỳnh Phụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

# Rộn ràng không khí Giáng sinh

"Mừng ngày Chúa sinh ra đời/Nào mình cùng nắm tay tươi cười/Hòa bình đến cho muôn người/Cùng cất tiếng ca mừng vui..." - giai điệu ngân vang báo hiệu mùa Giáng sinh ấm áp, an lành đang về. Ngoài những nghi thức chính, các nhà thờ tại các xứ, họ đạo được trang hoàng lộng lẫy, tạo thêm không khí phấn khởi để bà con giáo dân đến cầu nguyện, vui chơi, đón Giáng sinh.

Giáo xứ Bồng Tiên, xã Vũ Tiến là một trong những giáo xứ có nhà thờ trang hoàng đẹp nhất huyện Vũ Thư. Những ngày này, khắp tuyến đường, khu dân cư được bà con giáo dân treo rợp cờ hoa, tạo thêm không khí phấn khởi cho lễ Giáng sinh. Nhiều gia đình đã làm xong hàng đá mô phỏng nơi Chúa Giê-su ra đời, đồng thời trang trí cây thông Noel với đủ kích cỡ, sắc màu rực rỡ. Tại nhà thờ của Giáo xứ, các giáo dân đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng như làm hàng đá, cây thông Noel, đèn trang trí, dọn vệ sinh... Ông Trần Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cho biết: Giáo xứ Bồng Tiên có 2.100 giáo dân. Trong tâm thức của cộng đồng giáo dân nơi đây, lễ Giáng sinh không chỉ có ý nghĩa mừng Chúa ra đời mà còn là dịp để người dân tụ họp, thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Vì vậy, công tác chuẩn bị đón Noel được thực hiện từ đầu tháng 12. Nhà thờ được trang trí lộng lẫy, mỗi giáo dân phụ trách một nhiệm vụ, người thì trang trí đường lên, người trang trí bên trong, bên ngoài nhà thờ, người phụ trách sân khấu, hàng đá... Các tiết mục văn nghệ biểu diễn trong lễ Giáng sinh cũng được tập luyện chu đáo.

Xã Vũ Tiến có trên 30% dân số là người Công giáo với 4 giáo xứ. Những năm qua, bà con giáo dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực động viên nhau lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu". Ông Đồng Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Những năm qua, đời sống của nhân dân trong xã không ngừng được cải thiện và nâng lên. Địa phương chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, tạo khí thế thi đua



Bà con giáo dân Giáo xứ Bồng Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) trang hoàng nhà thờ đón Giáng sinh.

hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm nào không khí đón Giáng sinh ở đây cũng rất phấn khởi. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy được chính quyền địa phương, các thôn và các giáo xứ đặc biệt coi trọng nhằm phục vụ tốt nhất cho bà con giáo dân và nhân dân thực hiện các nghi lễ và đón Giáng sinh an lành.

Không khí Giáng sinh đã rộn ràng khắp các địa phương. Tại thành phố Thái Bình, khu vực nhà thờ Chính tòa được trang hoàng lộng lẫy; cây thông, hàng đá được dựng lên cùng các hoạt động phục vụ lễ Giáng sinh cũng được chuẩn bị chu đáo. Ông Trần Xuân Doãn, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chính tòa chia sẻ: Ngoài kỷ niệm ngày Chúa Giê-su ra đời, Noel cũng là dịp để mọi thành viên, con cháu trong gia đình ở nơi xa về sum họp. Vì vậy, người dân trong Giáo xứ Chính tòa chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ việc trang hoàng nhà cửa đến trang trí các khu phố thêm lung linh, rực rỡ. Giáo họ và ca đoàn của nhà thờ

tích cực tập luyện, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đón mừng Giáng sinh.

Cảm nhận được không gian vừa trang nghiêm vừa ấm áp khi đặt chân đến nhà thờ Chính tòa trong mùa Giáng sinh, bà Nguyễn Thị Liên, thành phố Hải Phòng rất ấn tượng với cây thông Noel khổng lồ, ánh đèn lấp lánh giữa không gian tôn nghiêm. Bà chia sẻ: Những tiểu cảnh tinh tế, không chỉ là những hình ảnh đẹp mắt mà còn là niềm mong ước của người dân về một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, tràn đầy yêu thương. Từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự tận tâm, lòng mộ đạo của cộng đồng người theo đạo khiến không khí nơi đây càng thêm ý nghĩa và đọng đầy cảm xúc.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Công giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Các vị chức sắc luôn vận động bà con giáo dân phát huy tinh thần "Kính Chúa, yêu nước", sống "Tốt đời, đẹp đạo",

tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới hàng năm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, MTTQ và các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đến thăm, chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trong sự hân hoan, phấn khởi của bà con giáo dân. Cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị, ai cũng đều hướng tâm nguyện cầu và ước ao về một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và cũng từ lâu, Giáng sinh đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo, trở thành ngày lễ của cộng đồng, thắt chặt hơn tình đoàn kết lương - giáo. Mọi người coi đây là dịp tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí cũng như để trao đi thông điệp về yêu thương đến người thân, cộng đồng để cuộc sống thêm nhiều yêu thương và ngập tràn hạnh phúc.

DẶNG ANH

# Xóa nhà tạm, nhà dột nát và giấc mơ an cư của người nghèo

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần mang lại mái ấm ổn định cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hòa chung khí thế cả nước nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Thái Bình đã bắt tay vào cuộc nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống.

## KỶ 1: CHỦ TRƯỞNG LỚN, HỢP LÒNG DÂN

Để bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp từ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của người dân và đã đạt được những thành quả quan trọng. Tại tỉnh Thái Bình, công tác giảm nghèo bền vững được triển khai rất mạnh mẽ và đạt được hiệu quả rõ rệt. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều gia đình rất khó khăn, nhất là vấn đề nhà ở. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, tỉnh Thái Bình còn 11.925 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,82% và 12.587 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,92%. Bà Hà Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Qua thực tế kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương, chúng tôi nhận thấy còn rất nhiều gia đình gặp khó khăn về nhà ở, nhiều gia



Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn, hợp lòng dân.

đình phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát, không bảo đảm an toàn. Thực tế là vậy nhưng hầu hết hộ không có khả năng cải thiện về kinh tế; các chi phí lo cho cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày còn chất vật nới gì đến chuyện xây mới hay sửa chữa nhà ở. Vì vậy, chủ trương chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát hết

sức ý nghĩa, nhân văn và rất kịp thời để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Người xưa có câu "An cư mới lạc nghiệp", khi điều kiện cơ bản nhất của một con người là nơi ăn, chốn ở còn chưa được bảo đảm thì sao có thể yên tâm sinh sống và làm việc. Bởi vậy, nếu

căn nhà tạm, nhà dột nát được thay bằng một mái nhà kiên cố, khang trang sẽ tạo động lực vươn lên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ông Bùi Văn Cận, Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho rằng, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta, để mọi người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc, trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào và không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi rất đồng tình và ủng hộ phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Điều này sẽ tạo được hiệu ứng xã hội rất tốt, tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Theo ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thái Bình là tỉnh giáp biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thiên tai, biến đổi khí hậu bất lợi; khi có hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cực đoan xảy ra thì các công trình nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo khó có khả năng chống chịu, gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của người dân. Vì vậy, việc quan tâm, xây mới và sửa chữa những ngôi nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm rất cấp thiết nhằm giúp họ có nơi ở an toàn, vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống. Thời gian qua, tỉnh Thái Bình luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Hướng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do



Một hộ nghèo tại xã Chi Lăng (Hung Hà) trong diện được hỗ trợ xây mới nhà ở.

Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với thông điệp "Triệu tâm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc", tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm "300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Quang Thuận, xã Hòa Bình (Kiến Xương) cho biết: Tôi rất vui mừng và đồng tình ủng hộ khi Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tôi mong các gia đình còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở sẽ có một nơi ở mới vững chắc, an toàn hơn. Đợt thi đua cao điểm "300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và là hoạt động thể hiện trách nhiệm và đạo lý

"Thương người như thể thương thân"; thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình trong việc cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người

dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.

(còn nữa) ĐỖ HỒNG GIÀ

**ỦY BAN MTTQ TỈNH KÊU GỌI TOÀN DÂN THAM GIA ỦNG HỘ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ tháng 11/2024 đến hết tháng 3/2025.  
 Hình thức ủng hộ: Bằng tiền hoặc bằng vật xây dựng nhà theo địa chỉ.  
 Mọi sự ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để nghị chuyển về Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình:  
 - Số tài khoản: 3761.0.1014748.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình.  
 - Số tài khoản: 1000005689999999 tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thái Bình.  
 Hoặc trực tiếp ủng hộ tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình (Số 08, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình) và Quý vị người nghèo của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh.